

PETDY ปลอกคอสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะที่คนรักสัตว์ต้องห้ามพลาด !



ยุคนี้เป็นยุคที่อะไร ๆ รอบตัวก็เป็นดิจิทัลไปซะหมด ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา ล้วนถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็มีการพัฒนาให้ควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า Smart Life เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น หรือแม้กระทั่งปลอกคอสัตว์เลี้ยงของเราเอง ก็มีการพัฒนามาเป็นระบบดิจิทัลด้วยเช่นกัน โดยได้มีการพัฒนาปลอกคอสัตว์เลี้ยงให้อัจฉริยะมากขึ้น แต่จะอัจฉริยะอย่างไรนั้น เราไปดูพร้อมกัน!

PETDY หรือปลอกคอสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ เปรียบเสมือนอุปกรณ์ติดตามตัวขนาดเล็กสำหรับระบุตำแหน่งสัตว์เลี้ยงของคุณ เนื่องจากมีอุปกรณ์ติดตาม Beacons ที่มีขนาดเล็กติดไว้กับปลอกคอสัตว์เลี้ยง ทำให้คุณสามารถทราบระยะตำแหน่งที่แน่นอนของสัตว์เลี้ยงของคุณได้ เรียกได้ว่า สามารถที่จะทราบได้เลยว่า สัตว์เลี้ยงของคุณอยู่ตรงไหนในรัศมี 30 เมตรในที่ร่ม และ 100 เมตรในที่แจ้ง ซึ่งสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้เลย ปลอกคอสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะนี้ ไม่เพียงแค่ระบุตำแหน่งของสัตว์เลี้ยงของคุณได้เท่านั้น แต่ยังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือค้นหาสัตว์เลี้ยงในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของคุณหายเกินรัศมีที่กำหนด โดยทำการประกาศผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อขอความช่วยเหลือกับเพื่อนที่มีแอปพลิเคชันนี้ หากอยู่ในรัศมีใกล้กับสัตว์เลี้ยงของคุณจะมีการแจ้งเตือนพิกัด และทำการส่งข้อมูลให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ทราบทันที หมดกังวลเรื่องสัตว์เลี้ยงของคุณที่ชอบแอบหนีไปเที่ยวนอกบ้านอยู่บ่อย ๆ ได้เลย

นอกจากนี้ PETDY ยังสามารถนำมาใช้คู่กับแอปพลิเคชันได้ โดยบนปลอกคอจะมี QR Code สำหรับระบุตัวตนในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน โดยภายในแอปพลิเคชันคุณสามารถบันทึกประวัติการรักษาสัตว์เลี้ยงของคุณ และยังมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนกำหนดวันนัดแพทย์เพื่อการรักษาอีกด้วย ทำให้คุณไม่ต้องมานั่งกังวลในเรื่องลืมวันนัดหมาย หรือจำวันนัดหมายผิด นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Mix and Match จับคู่สัตว์เลี้ยงของคุณโดยผ่านการแมทช์ของคู่สายพันธุ์ที่ต้องการ, Heat Map สำหรับค้นหาสถานที่ ร้านค้า ร้านกาแฟ โรงแรมที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปเดินเล่น และพบปะกับบรรดาผู้รักสัตว์คนอื่น ๆ ได้, Shopping Pet สามารถซื้อขายสัตว์เลี้ยงจากร้านค้า หรือฟาร์มเพาะพันธุ์ได้ และยังสามารถหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน เพื่อรับไปเลี้ยงดูต่อได้อีกด้วย แคมยังมี Community สำหรับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงให้เอาไว้วัดความน่ารัก และพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะ

เห็นแบบนี้แล้ว หลาย ๆ คนคงจะสนใจ PETDY หรือปลอกคอสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะนี้กันใช่ไหม ซึ่ง PETDY ได้ถูก

พัฒนาขึ้นมาภายใต้บริษัท ปาเชติ จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด มหาชน ที่ได้พัฒนา Platform สำหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรักสัตว์ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณใส่เก๋ ๆ ก็ติดต่อได้ที่ marketing@inet.co.th